

# Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thể hiện ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước

(chinhphu.vn) Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thể hiện ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi.



Chương trình nghệ thuật "Bài ca hữu nghị Việt - Lào".

Sáng ngày 18/7, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương... Về phía Lào có Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh...

Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư nêu rõ: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời, đặc biệt từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển và được nâng lên tầm cao mới. Với phương châm đẩy tình nhân ái và ý nghĩa chính trị sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn "giúp bạn là tự cứu mình", hai dân tộc luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, xây

đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước. Cách đây 55 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhưng với những thắng lợi quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng được ký kết đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam. Với thời cơ và thuận lợi đó, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962, là nhân văn và ý nghĩa chính trị sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn "giúp bạn là tự cứu mình", hai dân tộc luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, xây

đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ngày 18/7/1977, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước là truyền thống quý báu, sức mạnh vô địch của hai dân tộc, hai Đảng. Hiệp ước đó đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ giữa hai nước.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 55 qua, chúng ta có thể hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc bởi lẽ đó là mối quan hệ phát triển bền vững, từ quan hệ truyền thống thân thiết trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, cùng với Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp. Đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi. Đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, mang tính xuyên suốt trong các giai đoạn lịch sử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước được xây dựng cũng như thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam đều gắn liền với đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt - Lào hai nước chúng ta/Thiệt sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước đứng trước nhiều vận hội phát triển song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Những bài học của mối quan hệ mẫu mực, những tư tưởng chỉ đạo và nội dung hợp tác nêu trong Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận và những mục tiêu chiến lược đã đặt ra "với tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn".

## Công bố điểm chuẩn vào các trường THPT



Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm chuẩn vào các trường THPT năm nay dựa trên kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua. Theo đó, năm học tới toàn tỉnh sẽ có 15.257 học sinh bước vào lớp 10 công lập. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường có sự thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ so với năm trước. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Nguyễn Trãi có điểm chuẩn đầu vào cao nhất với 33,75 điểm/3 môn, trong đó có 2 môn nhân hệ số 2. Tiếp theo là các trường: THPT Quỳnh Côi (31 điểm), THPT Bắc Đông Quan (29,75 điểm), THPT Đông Thụy Anh (29,75 điểm). Năm nay, nhiều học sinh có điểm số cao lại không đỗ vào trường đã chọn nên Sở Giáo dục và Đào tạo dự định sẽ điều chuyển những học sinh này sang những trường có điểm số thấp hơn.

**DẶNG ANH**

## THÀNH PHỐ TIẾP 324 LƯỢT CÔNG DÂN

Thời gian qua, UBND thành phố Thái Bình và các phường, xã của thành phố đã tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã tiếp 324 lượt công dân tại trụ sở; tiếp nhận 73 đơn, thư, trong đó 2 đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố; 53 đơn, thư kiến nghị, phản ánh giao cho các phòng, ban tham mưu giải quyết; 18 đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND các phường, xã. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung vào các lĩnh vực tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... Đến nay, thành phố đã giải quyết được 39 vụ việc, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã tiếp tục tập trung kiểm tra, xem xét, giải quyết các vụ việc còn lại theo thẩm quyền và quy định.

**THANH HÀ**

## Phát hiện 77 ca nhiễm HIV mới

Theo thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS (Sở Y tế), tính từ đầu năm đến ngày 25/6, toàn tỉnh quản lý tổng số 3.256 người nhiễm HIV ở 252/286 xã, phường, thị trấn. Số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 1.376 người. Qua hệ thống giám sát và xét nghiệm tự nguyện HIV trong tỉnh đã phát hiện thêm 77 ca nhiễm HIV mới, trong đó có 39 ca không rõ danh tính do phát hiện qua hệ thống xét nghiệm tự nguyện. Trong 6 tháng, trên địa bàn toàn tỉnh có 38 người nhiễm HIV chuyển sang AIDS, có 9 người tử vong do AIDS được báo cáo.

**HÀ ANH**

## VŨ THƯ Tai nạn giao thông làm 1 người tử vong

Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Thư: khoảng 12 giờ 10 phút ngày 14/7, tại km số 98 + 200 trên quốc lộ 10 xảy ra tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 17F4-1676 do chị Vũ Thị Hằng, sinh năm 1977, trú tại thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư) điều khiển theo hướng Thái Bình - Nam Định rẽ trái chuyển hướng vào lối mở ra bên phải Tân Đệ cũ để về nhà thì va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 14B-01035 do Nguyễn Duy Kiên, sinh năm 1985, trú tại Nhân Thịnh, Lý Nhân (Hà Nam) điều khiển cũng chiều làm xe của chị Hằng đổ, chị Hằng bị văng ra. Đồng thời khi đó ô tô biển kiểm soát 36M-3958 do Lê Bá Nam trú tại Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang đi cùng chiều vượt lên tiếp tục va chạm, chèn vào chị Hằng. Hậu quả, chị Hằng tử vong tại chỗ.

**HÀ PHƯƠNG**

## NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH THÔNG BÁO ĐỔI TÊN PHÒNG GIAO DỊCH

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-VCB-TCCB ngày 08/6/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc đổi tên Phòng Giao dịch; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) thông báo thay đổi tên Phòng Giao dịch cụ thể:

a. Tên cũ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch số 2.  
 - Tên mới: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch Minh Khai.  
 - Địa chỉ (không thay đổi): số 166 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  
 - Điện thoại: 02273.648.168  
 - Fax: 02273.648.169

b. Tên cũ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch số 5.  
 - Tên mới: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch Quang Trung.  
 - Địa chỉ (không thay đổi): số 66 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.  
 - Điện thoại: 02273.835.268  
 - Fax: 02273.845.268

# ĐÔNG HẢI Buông lỏng việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh

Xã Đông Hải là cửa ngõ của huyện Quỳnh Phụ, có địa bàn hành chính rộng với 4km quốc lộ 10 và 3km tỉnh lộ 396B, chủ kinh doanh đã di chuyển VLXD vào các tuyến đường thôn, xóm, gây cản trở giao thông của nhân dân. Một người dân tại thôn Dụ Đại 2 cho biết: Đường nông thôn mới của thôn là tiền của nhà nước và nhân dân cùng đầu tư xây dựng với mục đích phục vụ người dân. Việc tập kết VLXD trên đường thôn, xóm gây cản trở giao thông, bản thân tôi và con tôi đã gặp tai nạn khi đi qua đoạn đường ngắn ngang cát, đá. Nhiều lần người dân phản ánh nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng của xã can thiệp. Thậm chí có hộ còn "tận dụng" mặt tỉnh lộ 396B để tập

quyết giải tỏa các điểm tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) tự phát lấn chiếm hành lang tỉnh lộ 396B, chủ kinh doanh đã di chuyển VLXD vào các tuyến đường thôn, xóm, gây cản trở giao thông của nhân dân. Một người dân tại thôn Dụ Đại 2 cho biết: Đường nông thôn mới của thôn là tiền của nhà nước và nhân dân cùng đầu tư xây dựng với mục đích phục vụ người dân. Việc tập kết VLXD trên đường thôn, xóm gây cản trở giao thông, bản thân tôi và con tôi đã gặp tai nạn khi đi qua đoạn đường ngắn ngang cát, đá. Nhiều lần người dân phản ánh nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng của xã can thiệp. Thậm chí có hộ còn "tận dụng" mặt tỉnh lộ 396B để tập

kết VLXD, bất chấp luật pháp, coi thường tính mạng người tham gia giao thông. Trên quốc lộ 10 đoạn chạy qua xã Đông Hải, phế liệu, rác thải, VLXD được người dân tập kết trái phép ở nhiều điểm nhưng chưa được dẹp bỏ. Một hộ kinh doanh hải sản đã chiếm dụng điểm chờ xe buýt dựng lều lán ngay trên quốc lộ 10 để bán hàng cho khách qua đường. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm này đã diễn ra từ lâu nhưng không được xử lý. Liệt kê xã Đông Hải có buông lỏng việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh hay không? Câu trả lời xin nhường cho lãnh đạo địa phương.

**MINH HƯNG**

